

# THỰC PHẨM AN TOÀN CHẤT LƯỢNG

## Giải pháp

### “từ trang trại đến bàn ăn”



#### THÁCH THỨC DOANH NGHIỆP

Nhu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng lớn. Người tiêu dùng và chính quyền ngày càng yêu cầu thực phẩm chúng ta ăn phải có chất lượng và độ an toàn cao. Nếu sự cố xảy ra, nguồn lỗi cần được nhanh chóng tìm ra và khắc phục sự cố.

Trước tiên, nhu cầu thường hướng đến thương mại bán lẻ, nhưng trách nhiệm hiện nay trải dài trong toàn bộ chuỗi thực phẩm bao gồm các nhà sản xuất thực phẩm, nhà sản xuất chính và nhà vận chuyển.



#### SQF LÀ GÌ?

Chương trình Thực phẩm An toàn Chất lượng (SQF) là một chương trình chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và đáng tin cậy được công nhận bởi các nhà bán lẻ, chủ sở hữu thương hiệu và nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm trên toàn thế giới. Được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), bộ mã chất lượng và an toàn thực phẩm SQF được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của ngành, khách hàng và quy định đối với tất cả các lĩnh vực của chuỗi cung ứng thực phẩm - từ trang trại đến các cửa hàng bán lẻ.

Các chương trình SQF sau hiện có sẵn và đại diện Bureau Veritas có thể giúp xác định chương trình nào sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn:

- Chương trình các nguyên tắc cơ bản SQF
- Chương trình An toàn Thực phẩm SQF
- Chương trình chất lượng SQF

#### GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình SQF không phải là để đạt được chứng chỉ hay sao vàng - nó là về việc thiết lập một chương trình an toàn thực phẩm hợp lý trong cơ sở của bạn để bảo vệ thương hiệu của bạn, người mua của bạn và cơ sở của bạn hàng.

#### DÀNH CHO AI?

Các tác nhân trong chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất ban đầu, sản xuất và chế biến đến vận chuyển, lưu trữ, phân phối và bán lẻ cho tất cả các ngành công

#### NHỮNG YÊU CẦU ĐỂ LÀM NHẬN VIÊN SQF THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ KIẾN THỨC?

- Được nhà cung cấp tuyển dụng làm nhân viên toàn thời gian của công ty;
- Giữ một vị trí chịu trách nhiệm liên quan đến việc quản lý Hệ thống SQF của nhà cung cấp;
- Đã hoàn thành khóa đào tạo HACCP; Có đủ năng lực để thực hiện và duy trì thực phẩm dựa trên HACCP kế hoạch an toàn; và
- Có hiểu biết về Bộ luật SQF mức độ chứng nhận của họ và các yêu cầu để thực hiện và duy trì Hệ thống SQF liên quan đến phạm vi chứng nhận của nhà cung cấp.



# THỰC PHẨM AN TOÀN CHẤT LƯỢNG

## LỢI ÍCH CHÍNH CỦA SQF LÀ GÌ?



Chương trình SQF giúp giảm thiểu đánh giá sự không nhất quán và chi phí của nhiều kiểm toán



Tìm kiếm nhà cung cấp SQF giúp dễ dàng để tìm được Chứng nhận SQF Địa điểm



Chứng nhận SQF là một chương trình toàn cầu nghiêm ngặt, được công nhận, được đánh giá theo tiêu chuẩn GFSI và đáp ứng hầu hết các yêu cầu quy định



Chương trình SQF kết hợp phản hồi của nhà bán lẻ và người mua



Có được niềm tin vào các công ty cùng hợp tác trong khi giảm thiểu khả năng xảy ra và tác động của việc thu hồi



Chương trình SQF đánh giá các nhà cung cấp bằng cách tập trung vào các yếu tố chất lượng và an toàn thực phẩm quan trọng như phân tích mối nguy, đánh giá rủi ro và chiến lược phòng ngừa chủ động

## LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC NHẬN?

Đại diện của Bureau Veritas luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chứng nhận bao gồm các bước dưới đây:



Đăng ký chứng nhận với Bureau Veritas



Định nghĩa Danh mục ngành thực phẩm (FSC) & sản phẩm được bao gồm trong phạm vi đánh giá



Đăng ký trang web của bạn trong Cơ sở dữ liệu



Đọc và triển khai mã. Tiến hành tự đánh giá khi cần thiết



Lịch trình Kiểm tra trước (tùy chọn)



Lịch trình Kiểm tra bàn đầu & kiểm tra địa điểm để xác minh rằng SQF các yêu cầu được đáp ứng (chứng chỉ được cấp)



Đánh giá chứng nhận lại hàng năm để tuân thủ & cải tiến liên tục

## TẠI SAO CHỌN BUREAU VERITAS?



### MẠNG LƯỚI

Với hơn 148.000 chứng chỉ ISO đang hoạt động và hơn 7.400 đánh giá viên lành nghề, Bureau Veritas có mặt tại 140 quốc gia với các chuyên gia địa phương tại 80 Quốc gia.



### CHUYÊN MÔN VỀ THỰC PHẨM

Bureau Veritas có thể giúp mọi người chơi trong chuỗi cung ứng thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về Chất lượng, Sức khỏe & An toàn và Môi trường sự tuân thủ.



### SỰ CÔNG NHẬN

Chứng nhận Bureau Veritas được công nhận bởi hơn 70 cơ quan công nhận quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới.



### DẤU CÔNG NHẬN TOÀN CẦU

Dấu chứng nhận của Bureau Veritas là một biểu tượng được công nhận trên toàn cầu về cam kết liên tục của tổ chức bạn đối với sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.



BUREAU  
VERITAS

Để biết thêm thông tin:

Email: [contact.vn@bureauveritas.com](mailto:contact.vn@bureauveritas.com)

Website: [www.bureauveritas.vn](http://www.bureauveritas.vn)

Shaping a World of Trust